

Tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế logo Vesak LHQ 2025

ISSN: 2734-9195 12:34 30/09/2024

Logo của KTS Minh Quang được Ban giám khảo đánh giá cao về sự sáng tạo, tính thẩm mỹ cũng như khả năng truyền tải thông điệp hòa bình, từ bi và trí tuệ của đạo Phật.

Ngày 27/9/2024, BTC Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 đã chính thức công bố logo đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế logo dành cho Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Cuộc thi được phát động nhằm tìm kiếm biểu tượng đại diện cho tinh thần của sự kiện Phật giáo quốc tế lớn nhất này.

Tại buổi chấm thi ngày 26/9/2024 do TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam làm Chánh chủ khảo. Tham dự còn có HT.Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Văn hóa T.Ư - GHPGVN; TT.Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam; TT.Thích Minh Nhãn, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam và Chư tôn đức thành viên Ban Thư ký, Ban tổ chức cuộc thi.

Với hơn 40 tác phẩm dự thi từ khắp nơi trên cả nước, Ban tổ chức đã bình chọn giải nhất thuộc về tác phẩm của Kiến trúc sư (KTS) Minh Quang, người đã mang đến một thiết kế xuất sắc, hội tụ đủ các yếu tố nghệ thuật, ý nghĩa và tinh thần Phật giáo.



Logo đạt giải Nhất của KTS Minh Quang

Logo của KTS Minh Quang được Ban giám khảo đánh giá cao về sự sáng tạo, tính thẩm mỹ cũng như khả năng truyền tải thông điệp hòa bình, từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Thiết kế này không chỉ thể hiện sự hài hòa giữa tinh thần Phật giáo và văn hóa dân tộc mà còn mang tính toàn cầu, phù hợp với quy mô quốc tế của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng vinh danh KTS Trần Thành Tùng với giải khuyến khích, ghi nhận đóng góp của anh với một thiết kế giàu ý nghĩa, độc đáo và sáng tạo, dù không đoạt giải cao nhất.

Ý TƯỞNG:

BIỂU TƯỢNG CHUNG KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BIỂU TƯỢNG CHUNG ĐỂ NHÃN DIỆN KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BIỂU THỊ Ý NGHĨA: ĐẠO PHÁP - DÂN TỘC: ĐẠO PHÁP TRONG LÒNG DÂN TỘC
PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG LÒNG DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI



HOA SEN

BIỂU TƯỢNG CHO GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC, THÀNH THIÊN VÀ TINH KHIẾT

LÁ CỜ PHẬT GIÁO

BIỂU TƯỢNG QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO



CHIM BỎ CẦU

BIỂU TƯỢNG CHO HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC



HĐTS - GHPGVN gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các tác giả đã tham gia cuộc thi. Mỗi tác phẩm đều là sự đóng góp quý báu, thể hiện tình yêu đối với Phật giáo và mong muốn lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của Đức Phật đến với mọi người trên toàn thế giới. Ban tổ chức hy vọng rằng sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng sáng tạo sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động Phật giáo trong tương lai.

Nếu sau khi Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam công bố logo chính thức của Vesak 2025, logo sẽ được sử dụng trên tất cả các ấn phẩm, biểu ngữ và sự kiện liên quan, góp phần tôn vinh và lan tỏa thông điệp hòa bình, từ bi của Phật giáo đến toàn cầu.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 20 do GHPGVN đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở 2 - xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh,

TP.HCM) từ ngày 6/5 đến ngày 8/5/2025. Đây là sự kiện thiêng liêng, là cơ hội để hàng triệu phật tử trên khắp thế giới hội tụ, cùng cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại. Đại lễ Vesak 2025 hứa hẹn sẽ là một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa.

Nguồn: **Phật Sự Online**